

รายงานข่าวประจำสัปดาห์ เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๑

ยูเครนไม่เข้าใจการปฏิเสธของอิสราเอลที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกัน

เอกอัครราชทูต เยฟเกน คอร์นิชุก (Yevgen Korniychuk) ทูตยูเครนประจำอิสราเอล ต่อบอกผู้นำอิสราเอลที่ไม่ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนยูเครน เนื่องจากอิสราเอลกลัวรัสเซีย อิสราเอลไม่ควรเป็นแค่คนกลางและไม่ควรทำตัวเป็นกลาง จึงเรียกร้องให้อิสราเอลรับผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้น ซึ่งผู้นำยูเครน ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี (Volodymyr Zelensky) 'ไม่เข้าใจ' จุดยืนของเยรูซาเลม เพราะอิสราเอลไม่สนับสนุนยูเครน ไม่ให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกัน ไม่รับผู้ลี้ภัย แต่กลับแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อรัสเซีย อิสราเอลปฏิเสธที่จะจัดหาอุปกรณ์ป้องกันตัว เช่น หมวกกันน็อก และแจ็กเก็ตกันสะเก็ด ให้กับยูเครน คอร์นิชุก กล่าวในการบรรยายสรุปกับนักข่าวว่า “ในฐานะเอกอัครราชทูต ผมเข้าใจจุดยืนของอิสราเอล แต่ประธานาธิบดีของเราไม่เข้าใจ รัสเซียมีเครื่องบินและระบบต่อต้านขีปนาวุธสองสามลำในซีเรีย... และคุณก็กลัว และในขณะเดียวกัน ผมขอชี้ให้คุณเห็นถึงรัฐบาลตึกที่มีพรมแดนติดกับสหพันธรัฐรัสเซีย และพวกเขาไม่สนใจ พวกเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทำได้ไปยังยูเครน พวกเขาไม่กลัว” อ้างอิงจากกลุ่มประเทศนาโต้ที่จัดหาอาวุธให้ยูเครนเพื่อต่อต้านการบุก

อย่างไรก็ตาม อิสราเอลได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครน รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และเสื้อผ้าอุปกรณ์ที่ใช้ในสภาพอากาศหนาวเย็น จำนวน 100 ตัน ที่บินออกจากสนามบิน Ben Gurion เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการได้พยายามเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งยูเครนและรัสเซีย ซึ่งฝ่ายหลังยังคงประจำการทางทหารในซีเรียและกำลังเจรจาเรื่องการหวนคืนสู่ข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่าน อิสราเอลชี้ไปที่จุดยืนที่เป็นกลางของตน นายกรัฐมนตรี นาฟตาลี เบนเน็ตต์ สามารถช่วยเหลือในฐานะเป็นสื่อกลางระหว่างเคียฟกับมอสโกได้ แต่คอร์นิชุกปฏิเสธสิ่งนี้ว่าเป็นเพียงแค่ข้ออ้างที่จะไม่สนับสนุนยูเครนอย่างแข็งขันมากขึ้น หลังจากการรุกรานของรัสเซียเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายกรัฐมนตรี นาฟตาลี เบนเน็ตต์ได้เดินทางไปมอสโกในวันเสาร์เพื่อพบกับประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน จากนั้นจึงติดต่อสื่อสารกับปูติน เซเลนสกี และผู้นำชาวตะวันตก อย่างไรก็ตาม การโทรครั้งสุดท้ายระหว่าง Zelensky และ เบนเน็ตต์ คืบหน้าอังคารที่ผ่านมา ในการพูดคุยทางโทรศัพท์ เบนเน็ตต์ บอกกับประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ของยูเครนว่าเขาแนะนำให้ยูเครนรับข้อเสนอของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียเพื่อยุติสงคราม ยุติความสูญเสียอย่างมากมายของยูเครน แต่เซเลนสกี ไม่ทำตามคำแนะนำของเบนเน็ตต์ เจ้าหน้าที่ในรัฐบาลยูเครนกล่าว

ที่มา : the time of Israel, JERUSALEM POST

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

สงครามรัสเซีย ยูเครน ถ้ายิ่งนานวันยิ่งขยายวงกว้างบานปลายสร้างความเสียหายใหญ่หลวงแก่มวลมนุษยชาติ แต่จากข้อมูลรายงานข่าว นักวิเคราะห์ยังไม่สามารถชี้ขาดว่าจะยุติลงเมื่อไรในรูปแบบใด ซึ่งชาวโลกทุกคนรวมถึงผู้นำประเทศต้องร่วมมือกันช่วยเหลือกันเป็นคนกลางที่ให้ทุกฝ่ายประนีประนอมและหยุดสงครามครั้งนี้ให้เร็วที่สุด

สศต. ณ กรุงเทลอาวีฟ

๑๔ มี.ค. ๖๕